



ประมาณ 20,000 บาท เหลืออีก 2 เดือนจะเก็บเกี่ยวได้ ตอนนี้ไม่เหลือเลย เพราะข้าวเสียหายทั้งหมด ทำให้เศรษฐกิจคนจนไม่กลับแต่คงไปทำอะไรไม่ได้ ตอนนี้รอน้ำลดเป็นปกติถึงจะเริ่มไถทำนารอบใหม่อีกครั้ง และรอเงินชดเชยจากราชการ หลังจากมีเจ้าหน้าที่มาเก็บข้อมูลไปเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่รู้จะได้อะไร

ส่วนที่บ้านทรายงาม หมู่ 5 ต.กุดกุง อ.คำชะอี จ.ยโสธร ถูกแม่น้ำชีไหลท่วมอย่างหนัก แม้ว่าหลายพื้นที่น้ำจะลดลงแล้ว แต่หมู่บ้านแห่งนี้เป็นที่ลุ่มต่ำทำให้น้ำท่วมสูงต้องใช้เรือสัญจรเพียงอย่างเดียวมานานกว่า 2 สัปดาห์แล้ว นางอมรสาร พัด อายุ 50 ปี อยู่บ้านเลขที่ 142 หมู่ 5 บ้านทรายงาม ต.กุดกุง เผยว่า น้ำท่วมครั้งนี้ถือว่าหนักสุดในรอบ 40 ปี ถึงแม้หมู่บ้านจะถูกน้ำท่วมซ้ำซากเกือบทุกปีแต่ไม่หนักเหมือนปีนี้และมีแนวโน้มจะท่วมยาวนานไปอีกอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 1 เดือน ขณะนี้ชาวบ้านเดือดร้อนมาก เพราะไม่มีห้องน้ำห้องส้วม น้ำประปาไม่มีเนื่องจากระบบประปาหมู่บ้านถูกน้ำท่วมไปด้วย

ด้านนายวิชัย กรีรัตน์ นายก อบต.กุดกุง กล่าวไว้ว่า บ้านทรายงามถูกน้ำท่วมหนักตั้งแต่วันที่

4 ก.ย.ที่ผ่านมา ระดับน้ำสูงกว่า 1 เมตร เส้นทางเข้าออกหมู่บ้านถูกน้ำท่วมสูงกว่า 2 เมตรเป็นระยะทางกว่า 4 กิโลเมตร น้ำไหลเชี่ยวแรงรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านได้เลย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธรนำเรือท้องแบนมาไว้ 2 ลำพร้อมเครื่องยนต์เพื่อเอาไว้รับส่งชาวบ้านที่จะเดินทางเข้าออกหมู่บ้าน อย่างไรก็ตาม แม้น้ำจะเริ่มลดระดับต่ำลงอย่างต่อเนื่องแต่บ้านเรือนกว่าครึ่งยังมีน้ำท่วมสูงกว่า 50 ซม. ชาวบ้านเดือดร้อนมาก โดยเฉพาะเรื่องห้องน้ำปลดทุกซัดต้องไปใช้ที่วัดและเพื่อนบ้านที่น้ำไม่ท่วม แต่มีไม่เพียงพอ

ที่ จ.จันทบุรี ช่วงเย็นวันที่ 15 ก.ย.เกิดฝนตกกระหน่ำติดต่อกันหลายชั่วโมงในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ กระทั่งน้ำป่าจากเทือกเขากระเบาปีไหลลงสู่ลำธารเอ่อท่วมเส้นทางเข้าอุทยานฯ น้ำตกพลิ้ว เจ้าหน้าที่ที่ต้องเก็บข้าวของเครื่องใช้ภายในสำนักงานหน้าประตูทางเข้าหน้าน้ำส่วนร้านค้าบ้านเรือนประชาชนและสวนผลไม้ได้รับความเสียหาย ถนนหลวงหมายเลข 3 สายจันทบุรี-ตราด ช่วงทางเข้าอุทยานฯ หน้าวัดมังกรบูรพาธรรม แยกศูนย์วิจัยพืชสวนพลิ้ว ต.พลิ้ว ถูกน้ำท่วมสูงกว่า

60 ซม. ระยะทางกว่า 400 เมตร รถยนต์วิ่งผ่านไม่ได้ ต้องเปลี่ยนไปใช้เส้นทาง อ.มะขาม ไปยัง อ.ขลุง จ.จันทบุรี และ จ.ตราด หลังเกิดเหตุกว่า 4 ชั่วโมง น้ำที่ท่วมทางเข้าอุทยานฯ สามารถใช้สัญจรได้ส่วนพื้นที่ทางน้ำตอนล่างได้ตั้งแต่ ต.พลิ้ว ต.ตะปอน อ.ขลุง และ ต.คมบาง อ.เมืองจันทบุรี เจอปัญหาน้ำทะเลหนุนทำให้การระบายน้ำเข้าเอ่อท่วมบ้านและสวนผลไม้ได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง และระดับน้ำค่อยๆ ลดลงเรื่อยๆ และเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงเช้ามืดวันรุ่งขึ้น

จ.ตราด เช้าวันเดียวกัน นายวัชร สุนทรภักดี ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเกาะช้างและอาสาสมัครคุมสว่านบุญตราด เขตเกาะช้าง ตรวจสอบซากช้างเพศผู้ที่ถูกน้ำป่าซัดบริเวณริมลำธารคลองพูล หมู่ 4 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาตลอดเวลานี้ นายวริน ความชาญ ชาวกรมฯ ของปางช้างสุโขทัยทวีร์ พาไปจุดเกิดเหตุ สอบถามได้ความว่า ช้างเชือกดังกล่าวเป็นช้างให้บริการนักท่องเที่ยวอายุประมาณ 40 ปี ช่วงเช้า

หมาเดือดร้อน ▶

สภาพบ้านในชุมชนหาดสวนยา ริมแม่น้ำมูลฝั่งเทศบาลเมืองวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ถูกแม่น้ำมูลเอ่อท่วมจมมิดบางหลังน้ำสูงถึงชั้น 2 เจ้าของบ้านต้องนำสุนัขไปอาศัยบนหลังคา และรอผู้ใจบุญนำอาหารมาให้.





วันที่ 18 ก.ย. ที่ผ่านมา ช้างเกิดอาการตกมันเลยนำมาผูกกับต้นไม้ใหญ่ริมธารห่างจากปางช้างราว 100 เมตร ต่อมาช่วงบ่ายพบช้างหายไป จึงรีบวิ่งไปช่วยด้วยกันตามหา และเจอช้างข้างตายในช่วงเย็น จึงแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่าช่วงดังกล่าวเกิดฝนตกหนักและน้ำป่าไหลตามลำธารซัดช้างไปตามกระแสน้ำกระแทกกับก้อนหินและจมน้ำตาย หลังนำสดจึงนำเชือกมาผูกขาช้างไว้และนำรถแบ็กโฮมาลากช้างขึ้นจากลำธาร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งก่อนนำไปฝังกลบต่อไป

ส่วนที่ จ.ตาก เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงตากที่ 2 นำป้ายเตือนภัยไปวางไว้ริมถนนสายตาก-แม่สอด ช่วงทางโค้งลงเนินเขาสูง เยื้องศาลพะวอ หลักกิโลเมตรที่ 20 ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก หลังพบแผ่นปูนซีเมนต์ที่ฉาบกันดินถล่มบนหน้าผาข้างทางสูงกว่า 40 เมตร เกิดรอยแตกเป็นชั้นๆ เป็นระยะทางกว่า 50 เมตร บางจุดปูนซีเมนต์ตกลงมาใกล้ทางเกรงว่าอาจเกิดอันตรายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน สาเหตุมาจากช่วงที่ผ่านมาเกิดฝนตกติดต่อกันหลายวัน ทำให้ดินภูเขาไหลทางเกิดอุ้มน้ำไม่ไหวพังทลายจนปูนเกิดแตกร้าว แต่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปแก้ไขจุดที่เกิดการชำรุดได้ เนื่องจากในพื้นที่ยังคงมีฝนตกอยู่ จึงต้องรอให้หมดฝนไปก่อน

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ ร.ม.ว. กลาโหม เน้นย้ำว่าการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยมีลำดับขั้นตอนตั้งแต่การช่วยเหลือเฉพาะหน้าเร่งด่วนเมื่อเกิดภัย จะเร่งสำรวจและฟื้นฟูความเสียหายควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพกายและใจของผู้ประสบภัยอย่างดีที่สุด ทั้งนี้ รัฐบาลจะจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือตามระเบียบทางราชการ เช่น ค่าช่วยเหลือการดำรงชีพเบื้องต้น ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพที่เสียหาย ค่าชดเชยพื้นที่เกษตร ประมง ปศุสัตว์เสียหาย เป็นต้น

นางนฤมลกล่าวอีกว่า หากมีผู้เสียชีวิตครอบครัวจะได้รับเงินตามหลักเกณฑ์รายละเอียด 50,000 บาท กรณีบ้านเรือนเสียหายทั้งหลังจะได้เงินช่วยเหลือประมาณ 200,000 บาทต่อหลัง และที่เสียหายบางส่วนจะช่วยเหลือตามความเป็นจริงตั้งแต่ 15,000-70,000 บาท รวมทั้งยังช่วยเหลือจากสถาบันการเงิน เฉพาะกิจต่างๆ เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นไปตามหลักปฏิบัติที่ผ่านมา ขอให้ผู้ประสบภัยมั่นใจรัฐบาลจะไม่ทอดทิ้งอย่างแน่นอน ส่วนการบริหารจัดการเงินและสิ่งของบริจาค

จะดำเนินการอย่างโปร่งใส โดยทุกจังหวัดจะมีคณะกรรมการดูแลเพื่อให้เงินบริจาคและการจัดส่งสิ่งของถึงมือผู้ประสบภัยอย่างถูกต้องทั่วถึง นายกรัฐมนตรี ให้ทุกหน่วยงานอย่างรอบคอบรัดกุม ต้องไม่มีเรื่องร้องเรียนทุจริตอย่างเด็ดขาด

☆ มีต่อหน้า 15